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รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๑:๐๐ น.  
ณ ห้องโถงโรงแรม The Park Nine Hotel Suvarnabhumi  

และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams 
***************************** 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้แทน) 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิสทิธิ์  บุญชุม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้แทน) 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์  เจริญอินทร์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหาร  กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้แทน)  
๖. นางภัทรภรณ์  ผลด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม แบบออนไลน์ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้แทน)  
 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จำปาทอง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๒๑.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๑.... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ เรื่อง  คณบดีเครือเทางามแต่ละมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓       เรื่อง  เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓.๑ เรื่อง รายงานการเงินรับจ่ายเครือเทา-งาม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

ตามท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปี ปลีะ ๖,๐๐๐ 
บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประชุม การจัดกิจกรรม หรือ
โครงการด้านต่าง ๆ ของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรและโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ในเครือเทางาม และยอดสุทธิเงินรับฝากเงินรายได้ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เป็นเงิน
ทั้งสิ ้น ๙๓,๔๙๘.๕๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ทั ้งนี ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขออนุมัติดำเนินโครงการที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม นำส่งเงินไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา และเบิกจ่ายเงินค่าโล่ห์บุคลากรดีเด่นเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้แจ้ง
เพ่ือทราบ 

   

มติ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๕ (วิสามัญ) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
ตามที่ได้มีการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom แล้วนั้น 
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและ
รับรองรายงาน การประชุมฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๒ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา 

 
ประเด็นที่เสนอ  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ครั้ง ๔/
๒๕๖๕ (วิสามัญ) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 
มติ    รับรองรายงานการประชุม  
 
 ระเบียบวาระที ่ ๓.... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การนำเสนอตัวอย่าง platform 

ตามที่ประชุมให้มีการสรุปรูปแบบทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะสรุปรูปแบบ platform ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ฯลฯ ให้กับท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ
เทา-งาม ครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพ่ือพิจารณาต่อไปนั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๓ 
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือทราบ 
 

มติ  ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ให้ข้อมูลว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางามมีเพียง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการทำ platform ส่วนมหาวิทยาลัยในเครือเทางามอื่นๆ ยังไม่มีการดำเนินการในด้านนี้ 
จึงมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ platform ที ่จะร่วมกันระหว่าง ๖ 
มหาวิทยาลัย ขอให้มีการอภิปรายในที่ประชุมต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๖๑ การรับเข้า การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๔ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 
เป็นผู้แจ้งเพ่ือทราบ   
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือทราบการรับเข้า การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
 

มติ  ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่ละมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม มีประกาศเรื่องของการโอนย้ายหน่วยกิจที่
เรียนข้ามสถาบัน และมีการรับนิสิตต่างสถาบันเข้าเรียนในบางรายวิชาเพื่อให้เห็นภาพพจน์ที่ชัดเจน ที่ประชุมให้มีการสรุป
ประกาศของแต่ละสถาบันเรื่องการโอนย้ายหน่วยกิจที่เรียนข้ามสถาบัน และมีการรับนิสิตต่างสถาบันเข้าเรียนในบางรายวิชา 
เพ่ือเปรียบเทียบในตารางเพ่ือนำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงในการร่วมมือทางวิชาการ MOU คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ 

เทา-งาม   
ตามที่ ฝ่ายเลขานุการจัดส่ง MOU คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ฉบับปัจจุบันให้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามเพิ่มเติมข้อตกลงในการร่วมมือทางวิชาการ แล้วส่งคืนมายังฝ่ายเลขานุการ
รวบรวมแล้วนำเข้าที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๕ 

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมในอนาคต อาจจะไม่ครอบคลุมในข้อตกลงในความร่วมมือทางวิชาการ  
ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

เป็นผู้เสนอเพ่ือพิจารณา   
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณา MOU คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
 

มติ  สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน เช่น การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน  
ระเบียบวาระที ่ ๓.๔.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ กิจกรรมทางวิชาการ การทำ MOU การทำวิจัย ทั้งด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ 
และนิสิต ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น  

ตามที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม หารือการจัดทำ MOU ร่วมกับ
ต่างประเทศ เพ่ือทำวิจัยร่วมกัน, หลักสูตร transfer, co-advisors เพ่ือสร้างเครือข่ายในการทำวิจัย นั้น จึงมีมต ิ

๑. ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่มีการทำกิจกรรมทางวิชาการ การทำ MOU การทำวิจัย ทั้งด้านการวิจัย การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ขอให้ข้อมูล ส่งมายังฝ่ายเลขานุการรวบรวมแล้วนำเข้าที่ประชุมคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อไป 
  ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ส่งข้อมูลอาจารย์และสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ  

ส่งมายังฝ่ายเลขานุการรวบรวมแล้วนำเข้าที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๖ 
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือทราบ 
 

มติ  หาแผนที่มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU ในประเทศญี่ปุ่น และให้เติมข้อมูลในตารางเพื่อนำเข้าที่ประชุมในครั้ง
ถัดไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและ 
   สายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม  
  ตามที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้มีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้าง
ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย จึงจัดให้
มีการมอบรางวัล "อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม" สำหรับสาย วิชาการ และรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม" สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น  

ทั้งนี้ มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งามชุดปัจจุบันให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้เพ่ิมเติมแก้ไข แล้วส่งคืนมายังฝ่ายเลขานุการรวบรวมแล้ว
นำเข้าที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๗ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 
เป็นผู้เสนอเพ่ือพิจารณา   
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณา ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสาย 
สนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม 
 

มติ  ขอให้มีการแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป ในโครงการเครือเทางาม  
 ระเบียบวาระที ่ ๔.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

   ไม่มี 
 


